



ความมั่นคงและความก้าวหน้าของอิรักคือความก้าวหน้าและความมั่นคงของอิหร่าน เช่นกัน - 20 /Jun/ 2015

เมื่อช่วงบ่ายวันพุธที่ 17 ที่ผ่านมา นาย ฮัยดาร์ อัลอิบาดิ นายกรัฐมนตรีอิรักพร้อมคณะ
เข้าพบท่าน อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ในการพบปะครั้งนี้ ท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า
การมีจิตสำนึกในการรักษาความเป็นเอกภาพทางการเมืองและความเป็นเอกภาพแห่งชาติอิรักนั้น
เป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่ง พร้อมกับย้ำถึง ความมุ่งมั่น
ความตั้งใจและความกล้าหาญของเหล่าเยาวชนอิรักในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายว่า
ศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของกองกำลังอาสาสมัครในระดับรากหญ้า
ย่อมมีอิทธิพลต่ออนาคตและความก้าวหน้าในเวทีระดับต่างๆของอิรัก

ท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า การยืนหยัดของชนชาติและรัฐบาลอิรักในการเผชิญหน้ากับกลุ่มก่อการร้ายนั้น
เป็นการสร้างหลักประกันความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับประเทศในภูมิภาค โดยกล่าวเสริมว่า
คุณลักษณะหนึ่งที่สำคัญของประชาชนอิรักในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้าย
ที่มีความโดดเด่นและเห็นได้อย่างชัดเจนที่สุด คือ ความกล้าหาญ ความมุ่งมั่น ความตั้งใจจริงและพลังอ
ำนาจของกองกำลังอาสาสมัครระดับรากหญ้าและชนเผ่าต่างๆที่มีความกล้าหาญกล้าเด็ดเดี่ยวในการเผชิญหน้า
กับศัตรู

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า
การมีอยู่และการปรากฏตัวของกลุ่มก่อการร้ายในอิรักนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ศัตรูเจตนาสร้างมันขึ้นมา
และกล่าวเสริมว่า ต้นทุนอันยิ่งใหญ่ของกองกำลังอาสาสมัครระดับรากหญ้านั้น
นอกเหนือจากสนามรบแล้ว ยังเป็นแหล่งและที่พึ่งพาที่เชื่อถือได้ในระดับเวทีต่างๆอีกด้วย

ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวว่า ประสพการณ์ที่ผ่านมาของชาวอิรัก ในการล่าอาณานิคมของอังกฤษ
และในปัจจุบันนี้ในการขยายตัวแผ่อำนาจของอเมริกานั้น บ่งชี้ว่า ผู้ประสังค์ร้ายต่อชาติอิรัก ไม่ปรารถ
นาให้กองกำลังอาสาสมัครระดับรากหญ้าปรากฏตัวอย่างยิ่งใหญ่นในสนามแห่งการต่อสู้และสู้รบกับกลุ่มก
่อการร้าย ด้วยเหตุนี้จึงต้องปกป้องทุนของประชาชนนี้ให้จงดี

ท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า การทำลายรากฐานแห่งความเป็นเอกภาพแห่งชาติและการเมืองนั้น
เป็นหนึ่งในเป้าหมายของหน่วยงานด้านความมั่นคงและสืบราชการลับของตะวันตกในอิรัก



และกล่าวย่ำว่า จำต้องมีสติ

และระมัดระวังในการยื่นหยัดเผชิญหน้ากับแผนการร้ายของศัตรูในการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้น และอย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาบ่อนทำลายความเป็นเอกภาพระหว่างชีอะห์ ชุนนี เครดีต์ และอาหรับที่อาศัยอยู่ในอิรักเป็นอันขาด

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามกล่าวเสริมว่า สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านให้การสนับสนุนความเป็นเอกภาพ และความเป็นหนึ่งเดียวที่เกิดขึ้นในหมู่กลุ่มนักรบและนักปฏิวัติของอิรัก และสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้น ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของอิรัก ต้องมีสติ เผื่อระวังอย่าให้ต่างชาติสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้น

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวว่า สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านถือว่า ความมั่นคง และความก้าวหน้าของอิรัก คือความก้าวหน้าและความมั่นคงของอิหร่านเช่นกัน และกล่าวเสริมว่า ในด้านหนึ่ง อเมริกาต้องการปล้นสะดมทรัพยากรในอิรัก เหมือนกับที่พวกเขาได้กระทำมาแล้วในชาติอาหรับในภูมิภาค และอีกด้านหนึ่งต้องการยึดเหนี่ยวความต้องการของตนให้กับอิรัก เหมือนในอดีตที่ผ่านมา ดังนั้นอย่าปล่อยให้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ดังกล่าวของพวกเขาบรรลุผลเป็นอันขาด

ท่านผู้นำสูงสุด ได้ชี้ การสนับสนุนของอิหร่านที่มีต่อรัฐบาลอิรักชุดปัจจุบันในทุกๆเรื่อง ว่า ในวันนี้ทางรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านก็ยังคงให้การสนับสนุนประชาชนและรัฐบาลอิรักอย่างต่อเนื่อง

ท่านผู้นำสูงสุด ชี้ถึง การเป็นเจ้าบ้านในการต้อนรับแขกอย่างอบอุ่นที่มีต่อผู้แสวงบุญชาวอิหร่านในช่วงพิธีฮัจญ์ฮัจญ์ฮัจญ์นั้น เป็นหนึ่งในคุณลักษณะอันโดดเด่นและดีงามของชาวอิรัก และกล่าวเสริมว่า พฤติกรรมและการแสดงออกแห่งความรัก ความเมตตาธรรมด้านจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นในโลกแห่งวัตถุในวันนั้นนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง และจนถึงวันนี้ยังไม่มีผู้ใดสามารถเข้าใจในคุณงามความดีอันลึกซึ้งของประชาชนชาวอิรักได้ดี

ในการพบปะครั้งนี้ นาย ญะฮาน คีร์ยี่ รองประธานาธิบดีอิหร่านคนที่หนึ่งเข้าร่วมอยู่ด้วย

ฮัยดาร์ อัลอิบาดี นายกรัฐมนตรีอิรัก แสดงความยินดีในการเยือนอิหร่านครั้งนี้ และถือว่าการให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของอิหร่านต่ออิรัก และการให้ความร่วมมืออย่างจริงจังของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านคือสัญลักษณ์อันลึกซึ้งในเชิงความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีของทั้งสองประเทศ และกล่าวเสริมว่า

ศัตรูของอิรักทุ่มความสามารถที่มีอยู่ในการมุ่งสร้างความแตกแยกเชิงนิกายและเผ่าพันธุ์ให้เกิดขึ้น ทว่า ประชาชนและรัฐบาลอิรัก



มีสติและมุ่งมั่นในการปกป้องเอกภาพแห่งชาติและแผนการร้ายของบรรดาศัตรู

เขาได้กล่าวชี้ว่า กลุ่มก่อการร้ายตักฟิรี ทั้งในอิรักและซีเรีย จะปฏิบัติการสังหารพี่น้องผู้บริสุทธิ์ทุกคนโดยไม่เคยเลือกว่าเป็นซุนนีและชีอะห์ และกล่าวเสริมว่า การยืนหยัดต่อสู้ของรัฐบาลและประชาชนอิรัก สามารถสร้างกำแพงอันแข็งแกร่งในการเผชิญหน้าในการแพร่ขยายของกลุ่มก่อการร้ายไอซิสในภูมิภาคได้เป็นอย่างดี ทว่าการเผชิญหน้าต่อสู้อย่างจริงจังมากกว่านั้นนั้นต้องอาศัยความเป็นหนึ่งเดียวและเอกภาพของประเทศในภูมิภาค

ฮัยดาร์ อัลอิบาดิ ยังกล่าวขอบคุณสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนชาวอิรักตลอดมา ในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายตักฟิรี